

Thông tin dành cho Phụ huynh

Phiếu điểm này sẽ được gửi cho quý vị sau khi kết thúc mỗi kỳ chín tuần để truyền đạt thông tin về bài vở ở trường của con em quý vị. Quý vị được yêu cầu xem qua phiếu điểm, thảo luận với con em mình, và liên lạc với nhà trường nếu muốn làm rõ hoặc biết thêm thông tin.

Nhà trường có thể yêu cầu quý vị ký vào phiếu điểm và gửi lại vào ngày học tiếp theo. Chữ ký không nhất thiết là sự chấp thuận của phiếu điểm này nhưng được dùng làm chứng cứ cho thấy phụ huynh hoặc người giám hộ đã xem xét nó.

GIẢI THÍCH ĐIỂM SỐ TRONG PHIẾU ĐIỂM BẬC TRUNG HỌC CẤP

Ký hiệu	Thang điểm 4.0	Thang điểm 100%	Định Nghĩa
A	3,8-4,0	93-100	Điểm số dành cho những học sinh nào có thể thể hiện sự hiểu biết về nội dung và kỹ năng được quy định trong Chương trình Học tập của FCPS, với một số tiến bộ cần thiết về độ chính xác và/hoặc tính nhất quán trong học tập, áp dụng kiến thức đó giải quyết các vấn đề trong nhiều bối cảnh khác nhau.
A-	3,4-3,7	90-92	
B+	3,1-3,3	87-89	Điểm số dành cho những học sinh nào có thể thể hiện sự hiểu biết về nội dung và kỹ năng cơ bản được quy định trong Chương trình Học tập của FCPS nhưng cần thêm kinh nghiệm thực hành và được hướng dẫn thêm để có được các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề.
B	2,8-3,0	83-86	
B-	2,4-2,7	80-82	
C+	2,1-2,3	77-79	Điểm số dành cho những học sinh nào cần có kinh nghiệm thực hành và giảng dạy đáng kể để có được kiến thức về nội dung và kỹ năng cơ bản được quy định trong Chương trình Học tập của FCPS cần thiết để giải quyết vấn đề. Là điểm tổng kết, nó không nhất thiết phải đủ để đáp ứng các yêu cầu tiên quyết cho cấp độ tiếp theo trong một chuỗi các khóa học.
C	1,8-2,0	73-76	
C-	1,4-1,7	70-72	
D+	1,1-1,3	67-69	Điểm số dành cho những học sinh nào chưa thể hiện được sự hiểu biết về nội dung và/hay kỹ năng cơ bản được quy định trong Chương trình Học tập của FCPS và cần thêm kinh nghiệm thực hành và được hướng dẫn thêm để thành công.
D	0,8-1,0	64-66	
F	0-0,7	50-63	Điểm số dành cho những học sinh nào không thể hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thành phần chính của xếp loại trong quý vì những lý do được giáo viên hoặc nhóm hoặc hiệu trưởng hoặc người được chỉ định coi là phù hợp. Học sinh được yêu cầu học bù trong một khoảng thời gian nhất định để chuyển "không hoàn tất" thành điểm xếp loại trong phiếu điểm tiến bộ hàng quý tiếp theo.

WP Rút khỏi lớp và Đậu (Withdrawn Passing)

WF Rút khỏi lớp và Rớt (Withdrawn Failing)

NM Không có Nhận xét: Không thể đánh giá học sinh này do thời gian theo học ở lớp/trường này ngắn.

I* (Không hoàn tất)= Có thể không được cho điểm này làm điểm tổng kết vĩnh viễn.

Thói quen Học tập (W/H)

S Thói quen học tập đạt yêu cầu

N Cần cải thiện thói quen học tập